

Thứ _____
Ngày 1 / 1

Thư cảm ơn

Kính gửi: Ông. Đào Xuân Cồ

Giám Đốc Bệnh viện Bạch Mai
Đầu Thư, thay mặt gia đình, Tôi xin gửi
đến ông lời chào trân trọng, lời chúc
sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi là Trần Lâm Ngọc, hiện đang cư
trú tại số 13 đường Nguyễn Trĩ, phường
Đền Bền - Quận Ba Đình - TP Hà Nội.
Thời gian vừa qua đi Tôi là Nguyễn Thị
Thu, sinh năm 1950, cư trú tại khu phố
đường Trường Bình năm, xã Liêm Cần,
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Tôi đã năm đều đi Tai Khoa Truyền nhiễm
Trung tâm xét đố Bệnh viện Bạch Mai.

Trước khi nhập viện, tôi đã tìm bệnh
dạng, sức khỏe kém, được cấp cứu và đưa vào
chức trị tại Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm
xét đố Bệnh viện Bạch Mai. Tôi đang đi
trước PCR-TS-Đồ duy cũng cũng các y, Bác sĩ
trực tiếp khám và theo dõi diễn biến
sức khỏe. Trong thời gian 15 ngày điều trị
Tôi đã nhận được sự quan tâm, chăm
bác, tận tình, chu đáo của tập thể các Thầy
Thuốc, y Bác sĩ, các kết Sĩ quan Tâm của
PCR-TS-Đồ duy cũng đến nay Tôi đã
khỏi bệnh phục hồi sức khỏe và đã được
Bệnh viện kê về với gia đình. Đó là niềm vui,
niềm hạnh phúc của toàn thể gia đình
chúng tôi.

Ghi chú:

Thứ

Ngày

Đạt xúc động trong thời gian thăm sóc di
tặng bệnh viện từ đã được ~~gần một~~ nhận
và chúng tôi hình ảnh PGS-TS Đỗ Duy Cường
đến từng buồng bệnh khám cho từng bệnh
nhân với một thái độ làm việc chuyên
nghiệp, nghiêm túc, cần thận, cẩn trọng
chỉ đạo. Sự chỉ đạo, nhiệt tình và
tâm lòng nhân ái của PGS-TS Đỗ Duy Cường
đã giúp các bệnh nhân có thêm niềm tin
niềm hy vọng và được tiếp thêm sức mạnh
vượt qua bệnh tật.

Song song với việc thăm khám, chữa bệnh
cho bệnh nhân. PGS-TS Đỗ Duy Cường còn
hướng dẫn bệnh viện khai thác kiến thức ngay
tại những bệnh sàng nhưng hình ảnh
thực tế, hình ảnh PGS-TS Cường say sưa
phân tích tỷ mỉ, từng bệnh, nguyên nhân
rõ ràng chính xác để các em dễ hiểu dễ
hiểu đúng, dễ nhớ, dễ sử dụng trong
nguyên tắc giảng thực tế. PGS-TS Đỗ Duy Cường
còn xem tra cách ghi chép ban đầu, hướng
dẫn các em cách ghi chép có khoa học,
có hệ thống, giúp các em khi đọc hồ sơ
bệnh án có thể tìm ra mối liên kết bệnh
nhân và chính xác. PGS-TS Đỗ Duy Cường
thật đúng là mẫu mực của người thầy
thuộc hết lòng vì người bệnh, là người thầy
thuộc lòng lòng dân!

Từ những lời của gia đình khi đã
làm bệnh, cho từ khi nhập viện và đến khi

HONG HA

Tại khoa Truyền nhiễm - Trung tâm y học
Bệnh viện Bạch Mai:

Thưa ông. ngay Tết Mậu Thìn tôi tập ban đầu
cho đến khi ra viện, tôi đã đã đến nhận
được biết bao những tâm lòng nhân ái
của người thầy thuốc tại nơi đây, chúng
tôi đã nhận ra đây là tinh cách của người
đứng đầu bệnh viện là ông, tâm hồn của
người lãnh đạo, ông đã tạo lên một môi
trường sống và làm việc theo lương tri, phẩm
giá của nghệ y đức là có một chỗ đứng thầy
thuốc, y bác sĩ, CBCNV luôn cống hiến hết
mình cho công đồng, nhằm mục đích mang lại
sức khỏe, niềm vui, tăng cường cho mỗi người
mỗi gia đình, góp phần to lớn vào sự nghiệp
phát triển đất nước ngày càng phồn vinh
(Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc). Ông
đã làm cho bệnh viện Bạch Mai thay đổi
trung ngày, từng giờ và ngày càng phát triển hơn
đạt, xứng danh là bệnh viện tuyến đầu của
cả nước trong chiến tranh cũng như trong hòa bình
luôn chăm lo sức khỏe cho công đồng.

Kính thưa ông Đạo Nhân Lễ

Thân chào khoa Truyền nhiễm. Trung tâm
y học Bệnh viện Bạch Mai nhà Co đang nằm
tại phía cuối của bệnh viện tại căn nhà
4 tầng đã xây dựng lâu năm. Do diện tích hẹp
bệnh chật hẹp, bệnh nhân già tăng nên mỗi
ngày giá tại là không thể tránh khỏi.
bệnh nhân được sắp xếp người/giường

Một ông giám Higiên, bệnh cũng rồi người nhà
chăm sóc nên không thông quan thông phòng
Rất lo lắng và thất vọng.


Theo mong muốn của người nhà bệnh
nhân và bệnh nhân cũng như mong muốn
của Đoàn Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm
Bệnh Nhiệt đới Bệnh Viện Bạch Mai rất
mừng ông Đào Xuân Cò. Cảm ơn bác
viên Bạch Mai có phương án đề xuất với
bộ y tế tạo điều kiện cho bạn Tâm từ bỏ
cái tạo, mở rộng diện tích hoặc có phương
án di dời Trung tâm lên một vị trí khác
có cơ sở vật chất rộng rãi, thoáng mát,
an toàn hơn để bệnh nhân có môi
trường điều trị bệnh tốt hơn!

Sau cũng đợi đến tạo điều kiện bệnh nhân
nguyên thì được. Tôi cảm được gửi đến
ông lời cảm ơn sâu sắc, xin kính chúc
ông cũng gia đình dồi dào sức khỏe,
hạnh phúc và Thành công trong sự nghiệp
Thầy Thuốc Cao quý vậy.

Xin chúc đa đүй ý, Bác Sĩ, Thầy Thuốc
cũng Đoàn Thể CRCHV Khoa Truyền nhiễm
Trung tâm Nhiệt đới phía CG và Quảng và
Bệnh Viện Bạch Mai và chung lên danh
khỏe, gửi vừng lòng nhiệt huyết và tình
thân công hiến để tiếp tục sứ mệnh cao
cả của mình mang lại nhiều niềm vui, hạnh
phúc và sức khỏe cho cộng đồng!

Kính thư

Hà Nội ngày 15/10/2020

 Trần Tâm An

HONG HA